

Số: /STP-HCTP&BTTP

Quảng Trị, ngày tháng năm 2024

V/v báo cáo giải trình ý kiến thảo luận  
của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26,  
HĐND tỉnh khóa VIII

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3137/UBND-TH ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc tham mưu báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

Tại mục IV của Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh (lĩnh vực pháp chế), Tổ đại biểu Hương Hóa có ý kiến:

*Đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Biên giới quốc gia chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp dân di cư và kết hôn không giá thú (hiện nay số lượng dân di cư và kết hôn không giá thú tại huyện Hương Hóa là 463 trường hợp). Trường hợp chưa được phê duyệt nhập quốc tịch của Chủ tịch nước, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để quản lý chặt chẽ đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn miền núi của huyện.*

*Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản đề xuất, hướng dẫn cụ thể các trường hợp dân di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, thực hiện hồ sơ nhập quốc tịch theo Luật Quốc tịch. Đề xuất cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của nước bạn Lào theo hướng thuận tiện cho công dân Lào khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại vùng biên giới trên địa bàn huyện.*

Về nội dung này, Sở Tư pháp báo cáo, giải trình như sau:

Thời gian qua, Sở Tư pháp đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản báo cáo, đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp về khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cho trường hợp di cư tự do và kết hôn không giá thú, gồm: Công văn số 2630/UBND-NC ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 5; Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; Báo cáo số 1428/BC-STP ngày

28/7/2022 của Sở Tư pháp về tổng kết 06 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch; Báo cáo số 1795/BC-STP ngày 27/9/2023 của Sở Tư pháp về đánh giá kết quả triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, tại báo cáo công tác Tư pháp hàng năm, Sở Tư pháp cũng có đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp về các nội dung này. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp chưa có phản hồi đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh và Sở Tư pháp trong việc giải quyết vấn đề hộ tịch, quốc tịch cho trường hợp di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 606-TB/TU ngày 13/11/2023; Chương trình công tác số 03-CTr/BCSD ngày 02/01/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2024; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 09/4/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho người dân đang cư trú tại các xã, thị trấn vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa và Đakrông chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã tiến hành rà soát số liệu người di cư tự do và kết hôn không giá thú đang cư trú trên địa bàn.

Qua tổng hợp số liệu, báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa, sau khi kiểm tra, hoàn chỉnh lại số liệu đã rà soát thì hiện nay có 456 trường hợp di cư tự do và kết hôn không giá thú đang cư trú trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 22/4/2024 gửi Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, cung cấp thông tin về tình hình đăng ký hộ tịch, quốc tịch của người dân khu vực biên giới hai nước Việt Nam – Lào; Sở Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 1209/STP-HCTP&BTTP ngày 03/7/2024 gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến, hướng dẫn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho người dân đang cư trú tại các xã, thị trấn vùng biên giới, Báo cáo số 1263/BC-STP ngày 8/7/2024 về tình hình triển khai Kết luận Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 5. Tại các văn bản này, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã có đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp có sự trao đổi, đề xuất với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Lào hoặc kiến nghị với Chính phủ Việt Nam có sự trao đổi, đề xuất với Chính phủ Lào có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Lào để kết hôn với công dân Việt Nam; tạo điều kiện cấp các giấy tờ tùy thân cho những trường hợp không có giấy tờ tùy thân để thuận lợi hơn trong việc đăng ký kết hôn. Ngoài ra, UBND tỉnh, Sở Tư pháp cũng đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp nghiên cứu, có các quy định riêng về trình tự, thủ tục, hồ sơ để giải quyết các việc hộ tịch, quốc tịch, cư trú cho những người không quốc tịch, người di cư tự do nhưng không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân theo hướng đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những trường hợp

này; xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất, kiến nghị với Chính phủ có cơ chế để giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam cho những trường hợp di cư tự do và kết hôn không giá thú đã được rà soát, lập Danh sách bổ sung theo Thỏa thuận nhưng chưa được phê duyệt.

Đối với nội dung: *Đề nghị Sở Tư pháp có văn bản đề xuất, hướng dẫn cụ thể các trường hợp dân di cư tự do và kết hôn không giá thú đủ điều kiện và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam, thực hiện hồ sơ nhập quốc tịch theo Luật Quốc tịch.*

Sở Tư pháp xin thông tin như sau: Đối với các trường hợp dân di cư tự do và kết hôn không giá thú nếu có đủ điều kiện và có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam thì đề nghị công dân liên hệ với Sở Tư pháp để được hướng dẫn làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định.

Ngoài ra, Sở Tư pháp xin thông tin thêm, đối với những trường hợp di cư sang Việt Nam từ năm 2014 trở về sau (sau thời gian Thỏa thuận giữa hai Chính phủ có hiệu lực) thì không thuộc trường hợp được phê duyệt để nhập quốc tịch theo Thỏa thuận, việc nhập quốc tịch được thực hiện theo quy định chung của Luật Quốc tịch Việt Nam. Do đó, việc đề xuất phê duyệt để nhập quốc tịch cho những trường hợp này là không thực hiện được.

Trên đây là báo cáo giải trình của Sở Tư pháp đối với ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII.

Kính gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổng hợp.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc, PGD Sở;
- Lưu: VT, HCTP&BTTP.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hoài Nam**